

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, nhiều Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị đến các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm vi phạm, tội phạm là học sinh của nhà trường.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trên địa bàn huyện trong thời gian qua, VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhận thấy, một bộ phận học sinh có lối sống buông thả, thiếu kỹ năng ứng xử, muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực để thể hiện bản thân nên khi xảy ra va chạm nhỏ đã cố tình làm cho xung đột căng thẳng, dẫn đến đánh nhau.

Điển hình là vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1/11/2023. Theo đó, khoảng 21h30', tại đường làng thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Nguyễn Đình H. điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Đ. (cùng trú xã Trung Nghĩa, đều là học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện) và Nghiêm Quang H., cùng trú xã Trung

# Viện kiểm sát kiến nghị giải pháp ngăn ngừa học sinh vi phạm pháp luật



Đông chí Ngô Phương Dung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Yên Phong tuyên truyền pháp luật tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện.

Nghĩa, huyện Yên Phong đi với tốc độ cao, bám còi nhiều lần đuổi theo em Nguyễn Huy K. (SN 2008), ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Bị đuổi, em K. bỏ chạy, do không làm chủ tốc độ, xe mô tô em K. điều khiển đã đâm vào trụ công của người dân, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 10/11/2023, Cơ quan

CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H., Nguyễn Đức Đ. và Nghiêm Quang H. về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Để hạn chế những nguyên nhân, điều kiện dẫn tới tình trạng vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện, đặc biệt là các đối tượng vi phạm pháp luật, tội phạm là học sinh, mới đây, Viện trưởng VKSND huyện Yên Phong đã ban hành văn bản kiến nghị đến Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện tăng cường công tác quản lý, tổ chức giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh có thêm kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Đồng thời, đưa ra mức xử lý nghiêm đối với từng học sinh vi

phạm nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) nhận thấy thời gian gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến một số học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/4/2024, VKSND huyện Kiến Thụy đã thụ lý, kiểm sát điều tra 5 vụ/38 bị can là người dưới 18 tuổi về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cướp tài sản; trong đó, có 3 bị can là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ngoài ra, còn có 31 đối tượng là người dưới 16 tuổi vi phạm pháp luật hình sự, nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố mà áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác.

Theo đánh giá của VKSND huyện Kiến Thụy, nguyên nhân của việc gia tăng người dưới 18 tuổi phạm tội, vi phạm pháp luật phần lớn là do thiếu sự quan tâm, giáo dục, quản lý của gia đình; không có sự phối hợp với Nhà trường trong việc quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của con... Một nguyên nhân quan trọng, cơ bản khác, đó là trách nhiệm của các Nhà trường chưa tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với gia đình học sinh trong việc quản lý và giáo dục học sinh trong và ngoài trường học.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh, người dưới 18 tuổi phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 29/5/2024, VKSND huyện Kiến Thụy đã ban hành Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật số 251/KN-VKSKT, kiến nghị Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có biện pháp chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; kịp thời phối hợp, trao đổi thông tin giữa Nhà trường với Ban Công an các xã, thị trấn để nắm bắt, ngăn ngừa, xử lý mâu thuẫn giữa các em học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh trong và ngoài trường học...

Sau khi VKSND huyện Kiến Thụy có văn bản kiến nghị, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản tiếp thu kiến nghị và triển khai một số nhiệm vụ tới Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

**P.HẢI - Q.VIỆT**



Phiên tòa xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng (các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi).